

เวอร์ทิฟ เปิดตัวฐานผลิต Integrated Modular Solutions ที่ระยอง รุก EEC



กรุงเทพฯ ประเทศไทย [25 ตุลาคม 2561] – เวอร์ทิฟ (Vertiv) ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านดาต้าเซ็นเตอร์ของโลก ประกาศเปิดฐานผลิตในประเทศไทย ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อรองรับ เทคโนโลยีไอทีแอปพลิเคชันในปัจจุบัน โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยจะมุ่งพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงงาน มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 84,000 ตารางเมตร ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ทันสมัย โดยมีโรงประกอบแบบคลีนรูม ที่สามารถรองรับการสร้างระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าระดับองค์กรหลายๆ โครงการพร้อมกันได้ 10 โมดูล พร้อมบริเวณให้ลูกค้าได้ชมการสาธิตการทำงานของระบบก่อนการส่งมอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีทีมวิศวกร นักออกแบบและสถาปนิกของ เวอร์ทิฟ (Vertiv) ประจำที่โรงงาน พร้อมให้บริการ สนับสนุนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

“เวอร์ทิฟ จะเริ่มวางแผนด้านวิศวกรรมโดยยึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น โรงงานของเราจึงมีขีดความสามารถในการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เราไม่ได้ออกแบบรูปแบบเดียวเพื่อให้เหมาะสมกับทุกรูปแบบ” สตีฟ เชลลีย์ รองประธานฝ่ายโซลูชันแบบแยกส่วน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เวอร์ทิฟ กล่าว

โซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรของเวอร์ทิฟ มีกระบวนการสร้างและออกแบบร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึง การส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม โรงงานผลิต และศูนย์ข้อมูลขององค์กร เนื่องจากศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรที่ได้รับการออกแบบสำเร็จรูปและมีคุณสมบัติครบวงจรจะสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้เร็วกว่าการสร้างแบบดั้งเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต์

เชลลีย์ เปิดเผยว่า ระยอง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับการสร้างแอปพลิเคชันที่สำคัญได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแรงงานที่มีทักษะด้านวิศวกรรมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของเวอร์ทิฟด้านการสร้างศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจร

“ปริมาณการใช้ข้อมูล 5G และไอโอทีของโลกมีการเติบโตอย่างมหาศาล เรากำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้” เชลลีย์ กล่าว

เกี่ยวกับเวอร์ทิฟ

เวอร์ทิฟ รวบรวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ และบริการที่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่สำคัญของลูกค้าจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา

ปัจจุบัน เวอร์ทิฟ ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญที่สุดของศูนย์ข้อมูล เครือข่ายการสื่อสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและอุตสาหกรรม โดยใช้โซลูชันด้านการจัดการพลังงาน ความร้อน โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และบริการที่ขยายจากระบบคลาวด์ไปยังเครือข่ายรอบข้าง สำนักงานใหญ่ของเวอร์ทิฟตั้งอยู่ที่เมืองโคลัมเบีย รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพนักงานประมาณ 20,000 คน และทำธุรกิจในกว่า 130 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวอร์ทิฟ และข่าวล่าสุด: www.VertivCo.com